
รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด สมัยสามญั สมยัท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ 

เมื่อวันพุธ  ท่ี  ๑๑  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบา้นแมด   

 
 
ผู้มาประชุม 
 

๑. นายสังทอง  พลศรี ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด 
๒. นายบุญฮู้  ดาราช ตำแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด 
๓. นายจักรี  อิ้มคำ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด หมู่ที่ ๑ 
๔. นายอุดร  ตู้ทอง ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด หมู่ที่ ๒ 
๕. นายประจักษ์  จันทร์อ่อน ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด หมู่ที่ ๓ 
๖. นางราตรี  ศรีพุฒ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด หมู่ที่ ๓ 
๗. นายกิตติศักดิ์  อ่อนจันทร์ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด หมู่ที่ ๔ 
๘. นายประดิษฐ์  ดอกพุฒ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด หมู่ที่ ๔ 
๙. นายสมศรี  ราชสีห์ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด หมู่ที่ ๕ 

๑๐. นายจำรัส  สีแสด ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด หมู่ที่ ๖ 
๑๑. นายคำภา  งามพันธ์ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด หมู่ที่ ๖ 
๑๒. นายชาตรี  สุดสุข ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด หมู่ที่ ๗ 
๑๓. นายสุรศักดิ์  พันธ์ศรี ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด หมู่ที่ ๗ 
๑๔. นางสาวรัตนา  ปัญญาย่ิง ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด หมู่ที่ ๘ 
๑๕. นายสัญจร  ใจกล้า ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด หมู่ที่ ๘ 
๑๖. นายกอบชัย  วะลา ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด หมู่ที่ ๙ 
๑๗. นายจันที  สุพิน ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด หมู่ที่ ๙ 
๑๘. นายบุญเพ็ง  แสงทอง ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด หมู่ที่ ๑๐ 
๑๙. นายนคร  วิรังษา ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด หมู่ที่ ๑๐ 
๒๐. นายธงชัย  เจริญเมือง ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด หมู่ที่ ๑๑ 
๒๑. นางนารี  ศรีป้อม ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด หมู่ที่ ๑๑ 
๒๒. นายประวิทย์  จันทะเกษ ตำแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 
 -  

 
 
 
 

/ผู้เข้าร่วม... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

๑. นายดนตรี  เจริญสุข ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด 
๒. นายเสา  หลายพา ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด 
๓. นายสุพรรณ  มณีวรรณ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด 
๔. นายธรรมเนียม  วะลา ตำแหน่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด 
๕. นายคัมภีร์  แก้ววงษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง 
๖. พ.จ.ท.ประจิตร  ทองใบ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
๗. นางกวินารัตน์  ตั้งยิ่งยง ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
๘. นางหทัยทิพย์  จอมหงษ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
๙. นายชาติชาย สีหล้า ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

๑๐. นางสาวลดาวัลย์  สุขเกษม ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ 
๑๑. นายกรุงสมัย  จันทะเกษ ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านแมด   
๑๒. นางบรรจง  วงศ์ด้วง ประชาชน 

 
ผู้มาประชุม ๒๒  คน 
ผู้ขาดประชุม    -  คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม  ๑๒  คน 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 

 
ระเบียบวาระที่ ๑          เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม 

 
รองประธานสภาฯ          ขอความเห็นชอบการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) ตามข้อกำหนดออกตามความใน
มาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 
๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๐) ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
 

ท่ีประชุม          มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒          เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

ประธานสภาฯ          เชิญเลขานุการสภาฯ อ่านรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว เมื่อวันพุธ ที่ 
๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 
 

/เลขานุการสภาฯ... 
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เลขานุการสภาฯ          อ่านรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

ประธานสภาฯ          ขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

ท่ีประชุม          มีมติรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระที่ ๓          เรื่องกระทู้ถาม 
 

          (ไม่มี) 
 

ระเบียบวาระที่ ๔            เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 

          (ไม่มี) 
 

ระเบียบวาระที่ ๕            เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
         ๕.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านแมด เรื่อง ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ (วาระที่ ๑ ข้ันรับหลักการ) 
 

ประธานสภาฯ          เชิญฝ่ายบริหารช้ีแจง 
 

นายดนตรี  เจริญสุข 
นายก อบต. บ้านแมด 

         กล่าวคำแถลงงบประมาณ ดังนี้  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด  บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมดอีกครั้งหนึ่ง 
ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถ่ินองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด จึงขอ
ช้ีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ดังต่อไปนี ้
         ๑. สถานะการคลัง 
            ๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
                  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
                  ๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร จำนวน ๓๒,๑๔๒,๓๓๔.๒๔ บาท 
                  ๑.๑.๒ เงินสะสม จำนวน ๒๖,๒๑๗,๕๙๑.๔๒ บาท 
 
 

/๑.๑.๓ เงินทุน... 
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                  ๑.๑.๓ เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๑๓,๕๔๑,๓๔๒.๔๕ 
บาท 
                  ๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผ ูกพันและยังไม่ได้
เบิกจ่าย จำนวน ๐ โครงการ รวม ๐.๐๐ บาท 
                  ๑.๑.๕ รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๑ 
โครงการ รวม ๖,๐๐๐.๐๐ บาท 
            ๑.๒ เงินกู้คงค้าง จำนวน ๐.๐๐ บาท 
         ๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
            ๒.๑ รายรับจริง จำนวน ๔๗,๓๒๗,๒๒๗.๓๑ บาท  
หมวดภาษีอากร    จำนวน        ๒๓,๘๕๗.๙๕ บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จำนวน         ๕๒,๕๕๖.๒๐ บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จำนวน      ๒๔๒,๕๒๕.๖๕ บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จำนวน        ๐.๐๐ บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   จำนวน      ๑๘๙,๒๓๓.๐๐ บาท 
หมวดรายได้จากทุน    จำนวน                 ๐.๐๐ บาท 
หมวดภาษีจัดสรร    จำนวน ๑๙,๗๓๖,๑๕๗.๕๑ บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    จำนวน ๒๗,๐๘๒,๘๙๗.๐๐ บาท 
            ๒.๒ เง ินอุดหนุนที ่ร ัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 
๒,๒๕๔,๖๖๓.๐๐ บาท 
            ๒.๓ รายจ่ายจริง จำนวน ๔๑,๖๑๑,๙๓๑.๗๓ บาท ประกอบด้วย 
งบกลาง     จำนวน ๑๐,๙๘๐,๗๙๗.๔๐ บาท 
งบบุคลากร     จำนวน ๑๕,๘๖๕,๑๙๕.๔๓ บาท 
งบดำเนินงาน     จำนวน   ๘,๙๖๑,๗๖๐.๘๙ บาท 
งบลงทุน     จำนวน   ๒,๐๔๑,๒๖๐.๐๐ บาท 
งบเงินอุดหนุน     จำนวน   ๓,๗๖๒,๙๑๘.๐๑ บาท 
งบรายจ่ายอื่น     จำนวน                 ๐.๐๐ บาท 
            ๒.๔ รายจ ่ายท ี ่จ ่ายจากเง ินอ ุดหนุนท ี ่ร ัฐบาลให ้โดยระบุ
วัตถุประสงค์ จำนวน ๒,๒๕๔,๖๖๓.๐๐ บาท 
            ๒.๕ มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 
๒,๔๑๐,๙๗๒.๐๐ บาท 
            ๒.๖ รายจ่ายที่จ่ายจากเงนิทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๐.๐๐ บาท 
            ๒.๗ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน ๐.๐๐ บาท 
         รายรับ รายรับจริงปี ๒๕๖๓  รวม   ๔๗,๓๒๗,๒๒๗.๓๑ บาท 
                  ประมาณการ ปี ๒๕๖๔  รวม   ๔๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
                  ประมาณการ ปี ๒๕๖๕  รวม   ๔๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
         รายจ่าย รายจ่ายจริงปี ๒๕๖๓  รวม   ๔๑,๖๑๑,๙๓๑.๗๓ บาท 
                  ประมาณการ ปี ๒๕๖๔  รวม   ๔๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

/ประมาณการ... 
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                  ประมาณการ ปี ๒๕๖๕  รวม   ๔๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
         และส่วนที่ ๒ ให้ดูตามเอกสารร่างข้อบัญญัติที่แจกไป 
 

ประธานสภาฯ          เชิญปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบใน
การประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ 
 

นายประวิทย์  จันทะเกษ 
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ  
 

         มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายช้ีแจงแทนเรื่องระเบียบ 

นางสาวลดาวัลย์  สุขเกษม  
นิติกรชำนาญการ 
 

         ช้ีแจงว่า ตามมาตรา ๘๗ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. 
๒๕๖๒ กำหนดว่า  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม สภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้ร ับร่าง
ข้อบัญญัตินั้น เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ถ้าสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลให้ความ
เห็นชอบตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอ  ให้ดำเนินการตามวรรค
สามต่อไป  
         ข้อ ๔๕ วรรคสาม แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๔  กำหนดว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวด
เดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปร
ญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 
         จึงเป็นที่มา ที่จะต้องพิจารณา ๓ วาระ ได้แก่ 
         วาระที่ ๑ ข้ันรับหลักการ 
         วาระที่ ๒ ข้ันแปรญัตติ 
         วาระที่ ๓ ข้ันลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 
         สำหรับวันนี้ เป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายใน
วาระที่ ๑ ข้ันรับหลักการ 
         ซึ่งตามข้อ ๔๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคบัการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
กำหนดว่า ในการพิจารณาในวาระที่ ๑ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาและ
ลงมติว่าจะรับหลักการหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถ่ินประสงค์จะอภิปราย 
ห้ามไม่ให้ลงมติก่อน ให้สมาชิกสภาท้องถ่ินได้อภิปรายเรื่องนั้นพอสมควรแลว้ 
เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ ๑ 
 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ          เชิญสมาชิกอภิปราย 
 

นายประดิษฐ์  ดอกพุฒ 
ส.อบต.ม.๔ 
 
 
 

         สอบถามเรื ่อง ด้านการบริหารชุมชนและสังคม แผนการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ ตั้งไว้ ๖๖๐,๐๐๐ บาท สถานการณ์ตอนนี้เกิดโรค
ระบาดโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) จะมีการจัดนันทนาการด้วยเหรอ ทำไม
ตั้งไว้ คิดว่าไม่น่าจะได้จัดกิจกรรมรวมพลต่างๆ ในสถานการณ์เช่นน้ี 
 

นายธงชัย  เจริญเมือง 
ส.อบต.ม.๑๑ 

         สอบถามเรื่อง งบลงทุน ปี ๒๕๖๓ ว่ามีน้อยแล้วปี ๖๔ ก็น้อยอีก ปี 
๖๕ ยิ่งน้อยเข้าไปอีก ทั้งที่ประมาณการรายรับเยอะกว่าเดิมเป็นเพราะอะไร 
ฝากถึงฝ่าบบริหารด้วย 
 

นายเสา  หลายพา 
รองนายก อบต. บ้านแมด 

         ช้ีแจงสาเหตุที่ต้องตั้งด้านนันทนาการไว้ก็เพราะต้องตั้งไว้ตามระเบียบ
งบประมาณ ถ้าสถานการณ์ตอนนั้นดีข้ึน ก็อาจจะจัดได้ แต่ถ้าสถานการณ์ไม่
ดีขึ้น ก็ไม่ต้องจัด ก็ไม่เป็นไร งบประมาณก็สามารถโอนไปทำอย่างอื่นที่มี
ความจำเป็นก็ได้เช่นกัน และเรื่องงบลงทุนที่ตั้งไว้น้อยเพราะทางกรมหรือ
จังหวัดมีงบส่วนกลางทีจ่ะอุดหนุนอยู่จึงต้องตั้งไว้ในงบเท่านั้น แต่ในแผนเรามี
รองรับงบประมาณที่จะอุดหนุนมา เพียงแต่ทางเราเตรียมความพร้อมเรื่อง
สถานที่ เช่น ถนนให้ได้มาตรฐาน 
 

นายประวิทย์  จันทะเกษ 
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ  

         ชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องการของบประมาณ อปท.ต้องเตรียมพร้อมเรื่อง
แผน และพื้นที่ให้พร้อมเพื่อรองรับงบประมาณของจังหวัด ถ้าแผนมี พื้นที่
พร้อม การของบประมาณก็จะง่ายข้ึน พร้อมอนุมัติ 
 

นายชาตรี  สุดสุข 
ส.อบต.ม.๗ 

         สอบถามเรื่อง แผนงานสาธารณสุข ทำไมไม่ตั้งเป็นโครงการแต่ละ
โครงการ เพราะเกิดโรคระบาดอย่างนี้ แผนงานสาธารณสุขน่าจะใชง้บเยอะ 
และจัดให้เป็นสัดส่วนว่าใช้ทำอะไรบ้าง เป็นโครงการต่างๆ 
 

พ.จ.ท.ประจิตร  ทองใบ 
หัวหน้าสำนักปลัดฯ 

         ชี้แจงว่า ถ้ามีโรคระบาดไม่หยุด ก็ดูแลไปตามสถานการณ์ ถ้าไม่พอ
หรืออย่างไรก็ค่อยพูดกันอีกที อาจจะใช้งบอื่นก็ได้ ถ้ามีผู้ป่วยโควิดเยอะ ก็งบ
กลาง 
 

นายประวิทย์  จันทะเกษ 
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ 

         ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า ตอนนี้ศูนย์พักคอยหรือศูนย์โควิดตำบลบ้านแมด มี 
๓ จุด คือ ๑. ศูนย์เด็กเก่าบ้านแมด  ๒. ที่ อบต. ห้องประชุมเก่าสภา อบต.  
๓. ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองขาม ม.๖  ทั้ง ๓ ที่คิดว่าน่าจะเพียงพอ เพื่อ
รองรับผู ้ป่วยที ่ติดเชื้อโควิด ๑๙  อุปกรณ์ เช่น เตียงนอน ของใช้ก็ได้รับ
บริจาคมาเป็นบางส่วน คิดว่าน่าจะเพียงพอ แต่ถ้าไม่พอก็ค่อยหาแนว
ทางแก้ไขกันใหม่อีกที 

/นายบญุฮู้... 
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นายบญุฮู้  ดาราช 
รองประธานสภาฯ 

         แสดงความคิดเห็นว่า เรื ่อง ผู ้ป่วยโควิดมีงบจัดศูนย์ และอาหาร
สำหรับผู้ป่วย ส่วนเรื่องผู้เข้าเวรยาม ตามจุดดูแลผู้ป่วยโควิด ๑๙ อยากให้มี
เบี้ยเลี้ยงให้ด้วย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้นำชุมชน อสม. อย่างนี้ เป็นต้น เพราะคนเหล่าน้ันก็เสียสละเวลามาปฏิบัติ
หน้าที่เข้าเวรยามทั้งกลางวัน กลางคืน 
 

นายประดิษฐ์  ดอกพุฒ 
ส.อบต.ม.๔ 

         สอบถามเรื่อง การประมาณการรายรับ ปี ๒๕๖๔  ๔๘,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท ตอนนี้เงินก็ยังเข้าไม่ถึงเลย และไม่รู้ว่าจะเข้าถึงหรือเปล่า ปี ๒๕๖๕ 
ทำไมประมาณการไว้เยอะกว่าเดิมอีก ถ้าเงินเข้าไม่ถึงก็มีผลกระทบกับ
โครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติก็คือไม่ได้ทำเพราะไม่มีเม็ดเงิน จึงทำไม่ได้ 
 

นายประจักษ์  จันทร์อ่อน 
ส.อบต.ม.๓ 

         สอบถามเรื่อง เบี ้ยยังชีพผู ้สูงอายุที ่ตั ้งไว้เพียงพอหรือเปล่า เห็น
ผู้สูงอายุบ่นว่าอายุเพิ่มข้ึนแต่เบี้ยยังได้เท่าเดิม 
 

นายเสา  หลายพา 
รองนายก อบต. บ้านแมด 
 

         มอบหมายให้ปลัด อบต. ช้ีแจงแทน 

นายประวิทย์  จันทะเกษ 
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ 
 

         มอบหมายให้รองปลัด อบต. ช้ีแจงด้านการเงินแทน 

นางกวินารัตน์  ต้ังยิ่งยง 
รองปลัด อบต. 

         ช้ีแจงว่า ปี ๖๔ เงินยังเข้าไม่ถึงประมาณการ อยู่ประมาณ ๔ ล้านบาท 
ต้องลุ้นอีก ๒ เดือน ว่าจะเข้าครบหรือเปล่า  ส่วนปี ๖๕ ตั้งไว้ ๔๙ ล้าน ก็
เพราะมีบุคลากรเพิ่มขึ้น จึงต้องตั้งเพิ่ม เพราะเป็นรายจ่ายประจำ ส่วนเรื่อง
ผู ้ส ูงอายุพอ  เพราะสำรวจจากการขึ ้นทะเบียนผู ้ส ูงอายุว่ามีกี ่คน จึงตั้ง
งบประมาณตามจำนวนข้ึนทะเบียน 
 

ประธานสภาฯ          ขอมติที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (วาระที่ ๑ ข้ันรับหลักการ) 
 

ท่ีประชุม          มีมติเห็นชอบ ๒๐ เสียง 
         ไม่เห็นชอบ         - เสียง 
         งดออกเสียง       ๑ เสียง 
 

นายประวิทย์  จันทะเกษ 
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ 
 
 
 

         มอบหมายให้นิติกรดำเนินการต่อ 
 
 
 

/นางสาวลดาวัลย์... 
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นางสาวลดาวัลย์  สุขเกษม  
นิติกรชำนาญการ 

         สภาท้องถ่ินลงมติรับหลกัการแล้วเมือ่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา 
๑๑.๓๐ น.  ลำดับต่อไปที่ประชุมสภาท้องถ่ินจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอ
คำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติและเลือกสมาชิกสภาท้องถ่ินเพื่อเป็น
กรรมการแปรญัตติ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  ซึ่งที่
ประชุมสภาท้องถ่ินต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการ
แปรญัตติ  โดยให้กำหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่ายี ่สิบสี่ชั ่วโมงนับแต่สภา
ท้องถิ่นรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้น  และการเลือกคณะกรรมการแปร
ญัตติเลือกจากสมาชิกสภาท้องถ่ินไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน  โดยให้
มีการเสนอชื่อและมีผู้รับรอง ๒ คน สมาชิก ๑ คน รับรองได้ครั้งเดียว  การ
รับรองให้กระทำโดยวิธียกมือข้ึนพ้นศรีษะ และให้เลือกคนที่ ๑ ก่อน แล้วจึง
เลือกในลำดับต่อไปจนครบจำนวน และให้เสนอว่าจะเอากรรมการแปรญัตติ
กี ่คน  เมื ่อได้กรรมการแปรญัตติตามจำนวนแล้ว การนัดประชุมและเปิด
ประชุมครั้งแรกให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาฯ  
 

ประธานสภาฯ          ให้เสนอจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติจะเอากี่คน 
 

นายธงชัย  เจริญเมือง 
ส.อบต.ม.๑๑ 

         เสนอ ๕ คน โดยมีผู้รับรอง ๒ คน คือ 
         ๑. นางนารี  ศรีป้อม ส.อบต.ม.๑๑ 
         ๒. นายจักรี  อิ้มคำ  ส.อบต.ม.๑ 
 

ประธานสภาฯ          ให้เสนออีก 
         (ไม่มี) 
         ให้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ 
 

นายสญัจร  ใจกลา้ 
ส.อบต.ม.๘ 

        เสนอนายประจักษ์  จันทร์อ่อน  เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ 
โดยมีผู้รับรอง ๒ คน คือ 
         ๑. นายสุรศักดิ์  พันธ์ศรี   ส.อบต.ม.๗ 
         ๒. นายธงชัย  เจริญเมือง   ส.อบต.ม.๑๑ 
 

ประธานสภาฯ          มีใครเสนออีกหรือไม่ 
 

ท่ีประชุม 
 

         ไม่มี 

ประธานสภาฯ          ให้เสนอกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ 
 
 

/นายธงชยั... 
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นายธงชัย  เจริญเมือง 
ส.อบต.ม.๑๑ 
 

         เสนอนายอุดร  ตู้ทอง  เป็นกรรมการแปรญตัติคนที่ ๒  โดยมีผู้รับรอง 
๒ คน คือ  
         ๑. นายกอบชัย  วะลา  ส.อบต.ม.๙ 
         ๒. นางราตรี  ศรีพุฒ  ส.อบต.ม.๓ 
 

ประธานสภาฯ          มีผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ 
 

ท่ีประชุม          ไม่มี 
 

ประธานสภาฯ          ให้เสนอกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓ 
 

นายบญุเพ็ง  แสงทอง 
ส.อบต.ม.๑๐ 

         เสนอนายกิตติศักดิ์  อ่อนจันทร์  เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓  โดย
มีผู้รับรอง ๒ คน คือ  
         ๑. นายประจักษ์  จันทร์อ่อน ส.อบต.ม.๓ 
         ๒. นายสมศรี  ราชสีห์  ส.อบต.ม.๕ 
 

ประธานสภาฯ          ให้เสนออีก 
 

ท่ีประชุม          ไม่มี 
 

ประธานสภาฯ          ให้เสนอกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๔ 
 

นายประจักษ์  จันทร์อ่อน 
ส.อบต.ม.๓ 

         เสนอนายจักรี  อิ้มคำ เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ ๔  โดยมีผู้รับรอง 
๒ คน คือ  
         ๑. นายประดิษฐ์  ดอกพุฒ   ส.อบต.ม.๔ 
         ๒. นางสาวรัตนา  ปัญญาย่ิง  ส.อบต.ม.๘ 
 

ประธานสภาฯ          มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ 
 

ท่ีประชุม          ไม่มี 
 

ประธานสภาฯ          ให้เสนอกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๕ 
 

นายกอบชยั  วะลา 
ส.อบต.ม.๙ 

         เสนอนายธงชัย  เจริญเมือง  ส.อบต.ม.๑๑ เป็นกรรมการแปรญัตติ
คนที่ ๕  โดยมีผู้รับรอง ๒ คน คือ  
         ๑. นายบุญเพ็ง  แสงทอง    ส.อบต.ม.๑๐ 
         ๒. นายสัญจร  ใจกล้า     ส.อบต.ม.๘ 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ          มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ 
 

ท่ีประชุม          ไม่มี 
 

ประธานสภาฯ          ให้เลขานุการสภาฯ สรุปกรรมการแปรญัตติทั้ง ๕ คน 
 

นายประวิทย์  จันทะเกษ 
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ 

         คณะกรรมการแปรญัตติ ๕ คน ประกอบด้วย 
         ๑. นายประจักษ์  จันทร์อ่อน ส.อบต.ม.๓ 
         ๒. นายอุดร  ตู้ทอง  ส.อบต.ม.๒ 
         ๓. นายกิตติศักดิ์  อ่อนจันทร์ ส.อบต.ม.๔ 
         ๔. นายจักรี  อิ้มคำ  ส.อบต.ม.๑ 
         ๕. นายธงชัย  เจริญเมือง  ส.อบต.ม.๑๑ 
 

ประธานสภาฯ          เชิญเลขานุการสภาฯ 
 

นายประวิทย์  จันทะเกษ 
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ 

         ผมได้ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัตทิี่สภาฯ 
แห่งนี้ได้มีมติให้การรับรองแล้ว สรุปขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติเพื่อเลือกประธานกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติและเลือก
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ในวันที ่ ๑๑ สิงหาคม 
๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล    
บ้านแมด และรอรับคำขอแปรญัตติในวันที ่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา 
๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  
รวม ๒๔ ช่ัวโมง  วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติครั้งที่ ๒ (พิจารณาคำขอแปรญัตติ)  รวบรวมส่งให้ประธาน 
สภาฯ 
 

ประธานสภาฯ          เมื่อคณะกรรมการแปรญตัติส่งคำขอแปรญตัติให้ก็จะนัดประชุมสภาฯ 
ในวันที ่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ (วาระที ่ ๒) การแต่งกายชุดสุภาพ ขอนัด
ประชุมด้วยวาจาไม่มีหนังสือเชิญประชุมอีก 
 

ท่ีประชุม          รับทราบ 
 
 
 
 
 
 

/ระเบียบวาระที่ ๖... 
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ระเบียบวาระที่ ๖            เรื่องอ่ืนๆ 
 

ประธานสภาฯ          ขอมติเรื ่องการขอขยายเวลาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านแมด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ 
         ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด ได้กำหนดให้มีการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด สมัยสามัญ สมัยที ่ ๓ 
ประจำปี ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม 
๒๕๖๔  เพื่อดำเนินกิจการของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด  โดย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมดได้ยื่นญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านแมด เรื่อง ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อประธานสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลบ้านแมด 
เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔  และระยะเวลาของสมัยประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านแมด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ จะสิ้นสุด
ลงในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบา้นแมดไม่
สามารถพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด เรื่อง ร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ทัน
ภายในสมัยประชุมสามัญดังกล่าว นั้น 
         ในการนี้ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๓ วรรคสี่ ได้
กำหนดให้สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะ
ขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ  ดังนั้น เพื่อให้การ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และเป็นไปตามมาตรา ๕๓ วรรคสี ่ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. 
๒๕๖๒  จึงเห็นควรขยายเวลาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ ออกไปอีก ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๖ 
สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ต่อนายอำเภอบุณฑริกต่อไป 
 

ท่ีประชุม          มีมตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 

ประธานสภาฯ          กล่าวปิดประชุม 
 

เลิกประชุมเวลา          ๑๓.๓๐ น. 
 

(ลงช่ือ)      ประวิทย์  จันทะเกษ   ผู้จดรายงานการประชุม 
 (นายประวิทย์  จันทะเกษ) 
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ 

 /(ลงช่ือ)... 
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(ลงช่ือ)         สังทอง  พลศรี   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
    (นายสังทอง  พลศรี) 
       ประธานสภาฯ 

(ลงช่ือ)          บุญฮู้  ดาราช   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     (นายบุญฮู้  ดาราช) 
      รองประธานสภาฯ 

(ลงช่ือ)      กิตติศักดิ์  อ่อนจันทร์   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 (นายกิตติศักดิ์  อ่อนจันทร์) 
            ส.อบต.ม.๔ 

(ลงช่ือ)        บุญเพ็ง  แสงทอง   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (นายบุญเพ็ง  แสงทอง) 
         ส.อบต.ม.๑๐ 

 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี 
๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔  ที่ประชุมสภามีมติรับรองรายงานการประชุมแล้ว ในการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม 
๒๕๖๔  จึงลายมือช่ือรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลบ้านแมด เพื่อให้ประชาชนทั่วไป
ได้ทราบ 

 
(ลงช่ือ)         สังทอง  พลศรี     

    (นายสังทอง  พลศรี) 
       ประธานสภาฯ 

 


